



ที่ ศธ ๐๗๐๗๑/๑๐๘๒

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดภูเก็ต
ถ.ตำรัง ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต ภูเก็ต ๘๓๐๐๐

๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อ (ร่าง) มาตรฐานการศึกษาเพื่อใช้ในการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาสังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู้

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอทุกแห่ง

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อ (ร่าง) มาตรฐานการศึกษาเพื่อใช้ในการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาสังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู้ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยกรมส่งเสริมการเรียนรู้ มีการจัดทำ (ร่าง) มาตรฐานการศึกษาเพื่อใช้ในการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาสังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู้ โดยนำมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ฉบับปัจจุบัน) มาเป็นกรอบในการกำหนด (ร่าง) มาตรฐานการศึกษาดังกล่าวให้สอดคล้องกับหน้าที่ในการจัดการเรียนรู้ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้แก่ การจัดการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับ การจัดการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาตนเอง และการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต รวมถึงให้สอดคล้องกับสภาพการดำเนินงานของสถานศึกษาในสังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู้ เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้บุคลากรในสังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นที่มีต่อ (ร่าง) มาตรฐานการศึกษาเพื่อใช้ในการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาสังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู้ จำนวน ๓ ประเภท ได้แก่ (ร่าง) มาตรฐานการศึกษาสำหรับสถานศึกษาที่จัดการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับ (ร่าง) มาตรฐานการศึกษาสำหรับสถานศึกษาที่จัดการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาตนเอง และ (ร่าง) มาตรฐานการศึกษาสำหรับสถานศึกษาที่จัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อนำข้อมูลความคิดเห็นที่ได้ไปใช้ประกอบในการพัฒนา (ร่าง) มาตรฐานการศึกษาดังกล่าวให้มีความเหมาะสม และสอดคล้องกับอำนาจและหน้าที่ รวมถึงสภาพการดำเนินงานของหน่วยงานและสถานศึกษาสังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู้ก่อนประกาศใช้ นั้น

ในการนี้ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดภูเก็ต ขอให้ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอทุกแห่ง ตอบแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อ (ร่าง) มาตรฐานการศึกษาเพื่อใช้ในการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาสังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู้ ผ่านทางช่องทางออนไลน์ ขอให้ตอบแบบสอบถามให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗

/ทั้งนี้...

“เรียนดี มีความสุข”

ทั้งนี้ สามารถศึกษารายละเอียด (ร่าง) มาตรฐานการศึกษาเพื่อใช้ในการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาสังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู้ ก่อนการตอบแบบสอบถามได้ที่ <https://shorturl.asia/3pYRj> หรือสแกน QR Code ได้ที่ด้านล่างของหนังสือฉบับนี้ อนึ่ง ขอให้ผู้ตอบแบบสอบถามในนามของสถานศึกษานำข้อคำถามที่ปรากฏในแบบสอบถามและรายละเอียดเกณฑ์การพิจารณาที่กำหนดไว้ใน (ร่าง) มาตรฐานการศึกษาในแต่ละประเด็นการพิจารณาของแต่ละประเภทการศึกษาไปปรึกษาหารือร่วมกับบุคลากรในสถานศึกษาก่อนเพื่อเน้นการมีส่วนร่วมจากบุคลากรภายในสถานศึกษา และสร้างข้อสรุปของความคิดเห็นที่มีต่อ (ร่าง) มาตรฐานการศึกษาฯ ในภาพรวมของสถานศึกษาก่อน แล้วจึงนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการตอบแบบสอบถามจำนวน ๑ ชุด

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวลิงฟ้า ชันตรีตน)

ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดภูเก็ต

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดภูเก็ต



แบบสอบถาม (ร่าง) มาตรฐานการศึกษาฯ

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดภูเก็ต

โทร. ๐ ๗๖๒๒ ๑๘๐๑

โทรสาร ๐ ๗๖๒๒ ๓๓๐๘

“เรียนดี มีความสุข”